

Số: 104 /BC-BPC

Điện Biên, ngày 05 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện thông báo số 216/TB-TTHĐND, ngày 25/10/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười sáu, Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra Báo cáo số: 5246/BC-UBND, ngày 20/11/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo số: 5250/BC-UBND, ngày 20/11/2024 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo số: 5248/BC-UBND, ngày 20/11/2024 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo số: 5247/BC-UBND, ngày 20/11/2024 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Kết quả như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã báo cáo đầy đủ, toàn diện về tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTKCLP), phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (PCTP&VPPL); tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đã xác định rõ hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong năm 2025.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí nội dung các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác PCTN; THTKCLP; công tác PCTP&VPPL, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

1. Về công tác phòng, chống tham nhũng

UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tập trung đẩy mạnh các giải pháp pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN luôn bảo đảm kịp thời, bám sát mục đích, yêu cầu, các quy định cụ thể về PCTN, làm cơ sở để

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả, góp phần ngăn chặn và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc; việc công khai, minh bạch về tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo quy định; Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; các vụ án tham nhũng được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, ban thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh trong phòng, chống tham nhũng tiếp tục được nâng lên; Công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra với các cơ quan có chức năng trong công tác PCTN tiêu cực, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và UBMTTQ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả,

Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy, việc phát hiện, khởi tố mới các vụ án tham nhũng trong năm 2024 tuy có thấp hơn 01 vụ nhưng có số bị can cao hơn là 03, Tòa án xét xử giảm 01 vụ nhưng tăng 01 bị cáo so với cùng kỳ năm 2023. Kế hoạch PCTN của một số cơ quan, đơn vị, còn chung chung, nội dung, giải pháp chưa cụ thể; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai nhưng chưa phát huy hiệu quả như: kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ, chưa ngăn chặn triệt để việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo còn ít.

2. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của các ngành, các cấp, cơ quan đơn vị trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý chuyên ngành theo từng lĩnh vực đúng với quy định của trung ương và phù hợp điều kiện của tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức; trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; quản lý, khai thác, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi công cộng; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; sử

dụng năng lượng. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc theo kế hoạch của năm 2024.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện, giải ngân thanh toán vốn đầu tư công trong 10 tháng năm 2024 đạt tỷ lệ thấp. Nguồn thu từ sử dụng đất thấp; tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai còn chậm so với yêu cầu đặt ra; việc triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án có quy mô lớn còn nhiều vướng mắc, chưa được tháo gỡ triệt để. Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra của một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được quan tâm thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả, xử lý thiếu kiên quyết.

3. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; hầu hết các loại tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm 2023, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xác lập và phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy; bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ được số lượng ma túy lớn. Đề án 06 được thực hiện quyết liệt, tai nạn giao thông giảm 02 tiêu chí; chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, huy động được sự phối hợp và tham gia tích cực, hiệu quả của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai thực hiện nhưng một số loại tội phạm diễn biến phức tạp; một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật tuy giảm về số vụ nhưng tăng về số đối tượng. Công tác phòng ngừa xã hội ở một số địa bàn cơ sở hiệu quả chưa cao, chưa quan tâm đẩy mạnh thực chất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác tuyên truyền giáo dục, phòng, chống tội phạm còn hạn chế, chưa thường xuyên.

4. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2024, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp công dân, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy định của pháp luật¹; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn Khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong

¹ Tiếp 947 lượt công dân, với 1.086 người, có 06 đoàn đồng người với 34 người, số lượt tiếp công dân giảm 15,75% (947/1.124 lượt) số đoàn đồng người giảm 53,8% (06/13 đoàn) so với cùng kỳ năm 2023. Qua công tác tiếp công dân và nhận đơn chuyển đến đã tiếp nhận 1.621 đơn, giảm 12,4% (1.621/1851 đơn) so với cùng kỳ năm 2023. Đến nay, đã xử lý 1.621 đơn/1.621 đơn tiếp nhận (đạt 100%), với 1.268 đơn đủ điều kiện xử lý.

kỳ được thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các huyện, thành phố, MTTQVN và các đoàn thể trong quá trình giải quyết Khiếu nại tố cáo bảo đảm chặt chẽ. Quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã chú trọng thực hiện tốt việc đối thoại với công dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị chưa gắn với việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết, dẫn đến hiệu quả sau khi tiếp công dân chưa cao. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của một số cơ quan, đơn vị còn có vụ việc kéo dài, quá thời hạn luật định; còn tình trạng xác định thẩm quyền giải quyết đơn chưa đúng; người đứng đầu một số đơn vị còn thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên có một số vụ việc giải quyết chậm, không dứt điểm.

II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thi hành những quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, cơ chế kiểm soát quyền lực,.. tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, minh bạch ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập dự toán; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các chương trình, dự án bảo đảm kế hoạch. Tăng cường công tác cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục hiện tốt các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; nâng cao trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình, hỗ trợ tái định cư đúng quy định, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước trong từng cơ quan, đơn vị, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu; tập trung đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, các đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, xây dựng và nhân rộng mô hình "xã biên giới sạch về ma túy".

4. Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo ngành Thanh tra tiếp tục tiên hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, chất lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cấp có thẩm quyền, không để kéo dài.

Trên đây là kết quả thẩm tra báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết Khiếu nại tố cáo năm 2024 của UBND tỉnh; Ban Pháp chế trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; Sở Tài chính;
- ĐBQH; ĐB HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Bích